



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล... อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ที่ รบ ๐๔๓๓.๐๐/๐๐๐

วันที่ ๐๐ มกราคม ๒๕๖๖...

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของ...

เรียน สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก

## ๑. ต้นเรื่อง

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล... มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง... จำนวน ... รายการ โดยใช้งบประมาณจาก... จำนวนเงิน ... บาท (.. บาทถ้วน) เพื่อ... (ระบุสาเหตุความจำเป็นและการใช้ประโยชน์พอสังเขป) โดยเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## ๒. ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ “ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย” และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๕๐๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผวนก ก การมอบอำนาจให้สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

## ๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และเป็นไปตามข้อกำหนดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้ง

นาย/นาง/นางสาว... ตำแหน่ง ... เป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โดยใช้บันทึกฉบับนี้เป็นคำสั่งแต่งตั้งโดยอนุโลม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอ โปรดอนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ จักเป็นพระคุณ

(นาย/นาง/นางสาว...)

ตำแหน่ง...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...

(หากเป็นงานจ้างหรือก่อสร้าง ให้ใช้คำว่า กำหนดร่างขอบเขตงาน... ในหัวเรื่องและเนื้อหา)